

# คำแถลง

---

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีนักวิจัย และผลงานวิจัยอยู่ไม่น้อย ในทำเนียบนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2515 มีอาจารย์เป็นนักวิจัยอยู่ในมหาวิทยาลัย 289 คน และเป็นอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ถึง 98 คน หรือหนึ่งในสามของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนี้ทั้งหมด ในการประชุมทางวิชาการของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และของสมาคมวิชาชีพอื่น ๆ ก็มีรายงานทางวิชาการจากคณะแพทยศาสตร์อยู่เป็นประจำ ในบางปีมีจำนวนมากว่า จากสถาบันอื่น ๆ ด้วย เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชขึ้น อาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ก็ขอรับทุนนี้ในอัตราสูงกว่าคณะอื่น ๆ แสดงว่ากิจการด้านการวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ได้มีมาเป็นเวลานาน และปริมาณไม่น้อย แต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่โดยทั่วไปว่า น่าจะมีทางปรับปรุงงานวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นได้อีก ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

เมื่อ พ.ศ. 2518 มูลนิธิไชน่า เมดิคัลบอร์ด แห่งนิวยอร์ก ได้มอบเงินทุนจำนวน 2 ล้านบาท ให้คณะแพทยศาสตร์ใช้เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยในระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์เป็นผู้บริหารเงินทุนนี้ และเริ่มให้ทุนการวิจัยนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2519

คณะกรรมการวิจัยได้พิจารณาเห็นว่าคณะอาจารย์ในคณะมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิจัยแตกต่างกันอยู่ น่าจะหาวิธีการให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในปีแรกจึงจัดให้มีการประชุมอภิปรายโครงการวิจัยที่มีผู้เสนอขอทุน เพื่อหาทางปรับปรุงโครงการวิจัย และหาทางให้มีการช่วยเหลือกันในการดำเนินการวิจัย ในปีต่อมาได้จัดให้ผู้เสนอขอรับทุนได้มีทางเลือกที่จะใช้โอกาสขอคำปรึกษา และอภิปรายโครงการวิจัย หรือไม่ก็ได้ และในปีที่ 3 ได้จัดให้มีอนุกรรมการขึ้นหลายฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย ได้พิจารณาหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเรื่องกระบวนการวิจัยขึ้น ใช้เวลาอบรม 5 วัน ซึ่งแตกต่างไปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดอยู่ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับการให้รางวัลผลงานวิจัยและอื่น ๆ
3. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการวิจัย และการดำเนินการวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติ

4. คณะอนุกรรมการตัดสิน และประเมินผลโครงการวิจัย มีหน้าที่ตัดสินโครงการวิจัยที่ขอรับทุน และติดตามการดำเนินการวิจัยในโครงการที่ให้ทุน

บัดนี้การดำเนินงานได้ลุล่วงไป 3 ปีแล้ว และยังมีเงินเหลือสำหรับให้ในปีที่ 4 ปรากฏว่าได้ให้ทุนการวิจัยไปทั้งหมด 82 เรื่อง ซึ่งอาจแยกตามแบบวิธีการวิจัยได้ดังนี้ (บางเรื่องทำต่อเนื่องหลายปี)

พ.ศ.	การวิจัยพื้นฐาน	การวิจัยทางห้องปฏิบัติการ	การวิจัยคลินิก	การวิจัยสนาม	การวิจัยการศึกษา
2519	4	8	6	3	—
2520	1	4	2	3	—
2511	7	9	9	7	—
2522	4	5	4	5	1
รวม	16	26	21	18	1

แสดงว่ามีการกระจายการวิจัยออกไปในด้านต่างๆ ทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจเป็นห้องปฏิบัติการทั้งหมด หรือร่วมกับทางคลินิก การวิจัยทางคลินิก และการวิจัยสนาม ส่วนการวิจัยด้านการศึกษาแพทยศาสตร์นั้น คงดำเนินการโดยหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาอยู่แล้ว ในปี 2522 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนน้อย 1 โครงการ

สำหรับผลการวิจัยส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ โครงการในปีแรกส่วนใหญ่เสร็จแล้ว และได้รายงานผลการวิจัยในวารสารต่างๆ แล้ว ดังตารางนี้

พ.ศ.	ลงพิมพ์ในวารสารนานาชาติ	ลงพิมพ์ในจุฬาลงกรณ์เวชสาร	ลงพิมพ์ในวารสารอื่นในประเทศ	ลงพิมพ์ในจุฬาลงกรณ์เวชสารฉบับนี้	เสร็จแล้วยังไม่ได้ลงพิมพ์	ยังไม่เสร็จ	ขอถอน
2519	5	2	4	4	2	3	1
2520	—	—	1	6	—	3	1
2521	—	—	1	—	1	30	—
2522	—	—	—	—	—	19	—
รวม	5	2	6	10	3	54	2

สำหรับในด้านคุณภาพนั้น นับว่าผลการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ดังปรากฏในวารสารต่างๆ รวมทั้งในฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการวิจัย ขอขอบคุณท่านคณบดี และกรรมการคณะ ที่ได้มอบหมาย ความไว้วางใจ และสนับสนุนในการดำเนินงานทุกระยะตลอดมา ขอขอบคุณกรรมการวิจัย และอนุกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งได้สละเวลา และกำลังงานเป็นอันมากที่ทำให้กิจการดำเนิน บรรลุไปด้วยดี และขอขอบคุณอาจารย์และนักวิจัย ที่ได้ให้ความร่วมมือในด้านการขอทุน การเป็นวิทยากร และการรับการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านที่ต้องใช้ความอดทนและอดกลั้น เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนทางวิชาการขึ้น

คณะกรรมการวิจัย ขอขอบคุณมูลนิธิไชน่า เมดิคัลบอร์ด แห่งนิวยอร์ก ที่ได้ให้เงินทุนการวิจัย ดังกล่าวนี้นี้ แก่คณะแพทยศาสตร์ อันนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานอยู่ ณ ที่นี้ และที่อื่น ๆ และขอขอบคุณมูลนิธิไชน่า เมดิคัลบอร์ด เพิ่มขึ้นอีกในการที่เห็น การไกล มอบเงินให้เป็นกองทุน เพื่อใช้ดอกผลสนับสนุนการวิจัยต่อไป เป็นการถาวรด้วย ทุนนี้ เรียกว่า ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช-ไชน่า เมดิคัลบอร์ด คณะแพทยศาสตร์ กองทุนนี้ ได้รับเงินจากไชน่า เมดิคัลบอร์ด 5 ล้านบาท และได้รับสมทบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.5 ล้านบาท และจากเงินทุนคณะแพทยศาสตร์อีก 2.5 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งจะให้ดอกผล ปีละประมาณ 1 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นทุนการวิจัยต่อไปทุก ๆ ปี

คณะกรรมการวิจัย ขอขอบคุณบรรณาธิการ จุฬาลงกรณ์เวชสารที่ได้จัดพิมพ์จุฬาลงกรณ์เวชสาร ฉบับพิเศษนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับทุนนี้สนับสนุน ที่ยังไม่ได้ลงพิมพ์ มาพิมพ์รวมกันไว้ และจัดพิมพ์บทความวิจัยที่ได้ลงพิมพ์ไว้ในวารสารอื่นแล้วไว้ด้วย เพื่อสะดวกในการค้นคว้าต่อไป

ศาสตราจารย์นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา  
ประธานคณะกรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย